

Số: /CV-PTCKH

Mỹ Tú, ngày tháng 11 năm 2023

V/v giải trình các kiến nghị
của cử tri trước kỳ họp thứ 10,
HĐND huyện khoá XII

Kính gửi : Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Tú.

Căn cứ Văn bản số : 1548/UBND-TH ngày 13 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Tú, V/v giải trình các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khoá XII.

Phòng Tài chính- Kế hoạch rà soát, báo cáo giải trình như sau :

1. Cử tri xã Mỹ Phước kiến nghị: Hàng năm huyện hỗ trợ kinh phí duy tu, sửa chữa các tuyến lộ trên địa bàn xã, hiện nay có nhiều tuyến đường xuống cấp.
+ Đối với xã Mỹ Phước, kế hoạch trung hạn 2021-2025 huyện đã đầu tư nâng cấp, mở rộng rất nhiều công trình giao thông bao gồm các nguồn vốn.

Tuy nhiên theo chủ trương chung của Ủy ban nhân dân huyện, nhằm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và ưu tiên cho những dự án mang lại hiệu quả kinh tế cho toàn xã. Trong các năm qua huyện đã Nâng cấp mở rộng đường Bắc Quản lộ Nhu Gia, Đường kênh Thầy Bảy, Lộ kênh Ba Hí... Các tuyến lộ trên địa bàn xã, hiện nay có một số tuyến xuống cấp thuộc lộ xóm, ấp, để sử dụng được lâu dài trước mắt địa phương xã, áp cần tuyên truyền rộng rãi trong tuyên dân cư phát hoang mặt bằng hai bên đường tạo thông thoáng, thoát nước; hạn chế lưu thông xe quá tải trên các tuyến đường nông thôn làm hư hỏng kết cấu đường...

Phòng Tài chính – Kế hoạch sẽ báo cáo đến Ủy ban nhân dân huyện, chỉ đạo các Phòng ban chuyên môn huyện phối hợp với UBND xã Mỹ Phước khảo sát các tuyến lộ xuống cấp cần được ưu tiên đầu tư sửa chữa, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xem xét cân đối các nguồn vốn đầu tư thực hiện trong thời gian tới, nhằm đảm bảo an toàn giao thông và phục vụ cho người dân .

2. Cử tri xã Hưng Phú phản ánh: Trường tiểu học Hưng Phú A (điểm lẻ ấp Phương Bình 2) vào đầu năm 2023 huyện có đầu tư sửa chữa nhưng đến nay vẫn còn ngập vào những tháng 9,10,11 hàng năm, các em phải đi học trong tình trạng ngập nước. Do nền rất thấp và xuống cấp do đó nhằm đảm bảo phục vụ cho việc học tập của các em học sinh do đó đề xuất đầu tư xây dựng mới Trường tiểu học Hưng Phú A (điểm lẻ ấp Phương Bình 2).

+ Trường tiểu học Hưng Phú A (điểm lẻ ấp Phương Bình 2) được huyện đầu tư sửa chữa, nâng cấp từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục theo đề nghị của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. Quy mô sửa chữa bao gồm có hạng mục nâng cao độ nền sân và nhà xe của điểm trường.

Vị trí của điểm trường đối diện với Đường huyện 87B tiếp giáp bờ sông Quản Lộ Phụng Hiệp. Do điều kiện khách quan như biến đổi khí hậu triều cường

lên cao, tại điểm trường xảy ra ngập lụt trong thời gian ngắn. Mặt khác hướng sau của trường là tuyến Quốc lộ Quản lộ Phụng Hiệp đầu tư năm 2007, trên tuyến có bố trí các công thoát nước ngang lộ dọc theo tuyến, tuy nhiên trên địa bàn xã Hưng Phú tại vị trí điểm trường cũng không thoát nước được qua Đường huyện 87B ra sông Quản lộ Phụng Hiệp được, gây ngập lụt trong thời gian ngắn.

Phòng Tài chính – Kế hoạch sẽ báo cáo đến Ủy ban nhân dân huyện, chỉ đạo các Phòng ban chuyên môn huyện phối hợp với UBND Ủy ban nhân dân xã Hưng Phú khảo sát thực tế, tham mưu UBND huyện sẽ cân đối nguồn vốn, bố trí đầu tư xây dựng trong thời gian tới.

3. Đối với kiến nghị của cử tri xã Long Hưng kiến nghị hỗ trợ cho đại biểu HĐND xã theo định mức của Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND tỉnh, do chưa rõ đề nghị mức hỗ trợ của nội dung nào trong Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND nên chưa thể trả lời cho cử tri xã Long Hưng. Phòng Tài chính – Kế hoạch xin ghi nhận sẽ phối hợp với địa phương nắm rõ về nội dung đề xuất có văn bản trả lời sau. Tuy nhiên, căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách hàng năm, kinh phí đã cấp cho công tác hoạt động HĐND cấp xã, đề nghị Ủy Ban nhân dân cấp xã trao đổi với thường trực HĐND xã bố trí hỗ trợ theo định mức Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND tỉnh, trường hợp không thể chi một lần cho tất cả đại biểu (đối với những định mức chi theo nhiệm kỳ) thì xã nên có kế hoạch chia ra chi nhiều đợt trong nhiệm kỳ để đảm bảo thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện giải trình kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện Mỹ Tú, báo cáo đến Ủy ban nhân dân huyện với nội dung nêu trên./.

Nơi nhận:

-Như trên ;

-Lưu

TRƯỞNG PHÒNG

PHÙNG MINH SANG